



ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกรมศุลกากรได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และให้ผู้ผ่านการกลั่นกรอง ต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

อาศัยความตามข้อ ๕.๓ และ ๕.๔ แห่งประกาศกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ ๑	ประเภททุน	ทุนพัฒนาข้าราชการ – ศึกษา
	ไปศึกษาสาขาวิชา	กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)
	วิชาเอก/เน้นทาง	กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)
	ระดับปริญญา	โท
	จำนวน ๑ ทุน	
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	นางสาวชญาณุช เกลี้ยงพิบูลย์
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	ลำดับ ๑ นางสาวฐิตาภา ประชานิยม ลำดับ ๒ นายณัฐพันธ์ เบ็ญจันทร์
หน่วยที่ ๒	ประเภททุน	ทุนพัฒนาข้าราชการ – ศึกษา
	ไปศึกษาสาขาวิชา	กฎหมายทางทะเล (Maritime Law)
	วิชาเอก/เน้นทาง	กฎหมายทางทะเล (Maritime Law)
	ระดับปริญญา	โท
	จำนวน ๑ ทุน	
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	นายปัญญาวุฒิ จันทา
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	ลำดับ ๑ นายชลทิศ ทิพย์ธารา ลำดับ ๒ นางสาวกรกช แก้วไพฑูรย์

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะให้ไปศึกษา จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการ
ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ
ในสาขาวิชานั้นๆ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่จะไปศึกษา
หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ.
หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ได้รับอนุมัติรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนจากสำนักงาน ก.พ. กรมศุลกากรจะยกเลิก
การเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรองที่สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณา เป็นผู้ที่มีสิทธิ
ได้รับทุนแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
อธิบดีกรมศุลกากร